



ด้านการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ.สฎ.
ร่วมงานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี 2565



17 มกราคม 2565 นางโรจนกรณ์ บุญศิริ เกษตรและสหกรณ์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน ข้าราชการ ทหาร และตำรวจในจังหวัด
ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ถวายความเคารพพระ
บรมสาทิสลักษณ์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องใน
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปีพุทธศักราช 2565 ณ
อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน จังหวัด
สุราษฎร์ธานี โดยมีนายวิชชุภย์ จันโต ผู้ว่าราชการจังหวัด
สุราษฎร์ธานี เป็นประธาน

ประเด็นข่าว	หน้า
ร่วมงานวันสำคัญ/กิจกรรมสำคัญจังหวัด	1
การขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงฯ	2
การขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญของจังหวัด	8
สถานการณ์ราคาสินค้าเกษตร	9
เตือนภัยการเกษตร	10
แนะนำ Application ด้านการเกษตรและสหกรณ์	11
ข่าวประชาสัมพันธ์	12



หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมให้บริการในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร



19 มกราคม 2565 นางโรจนภรณ์ บุญศิริ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ร่วมออกหน่วยให้บริการในคลินิกประเมินผล และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ร่วมให้บริการในคลินิกต่างๆ เช่น คลินิกพืช คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกข้าว คลินิกชลประทาน
คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย คลินิกดิน และคลินิกฟนหลวง เป็นต้น จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ณ ศาลาประชาคม อำเภอเกาะพะงัน และมีนายศักดิ์เทพ รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน



รมว.ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน ลงพื้นที่ติดตามแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ และ เยี่ยมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ อำเภอกោះสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

9 มกราคม 2565 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่อำเภอกោះสมุย โดยมีนายสุภสิทธิ์ ค่ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางโรจนภรณ์ บุญศิริ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด นายสมสวัสดิ์ ฉายสินสอน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี นายชัยพร บุ๊กกิติ เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลฯ

จุดที่ 1 พบปะเกษตรกรเพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการ และติดตามแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่อำเภอกោះสมุย ณ สถานที่ก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองล๊ะโปลใหญ่ ตำบลอ่างทอง อำเภอกោះสมุย
จุดที่ 2 เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านน้ำจ๋า ตำบลบ่อพุด อำเภอกោះสมุย และมอบหนังสือสำคัญการจดทะเบียน ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเดอะเนเจอร์ สมุย และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุยยั่งยืน เพื่อเป็นหลักฐานว่า ได้รับการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 เรียบร้อย



รมช.มัญญา ไทยเศรษฐ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

9 มกราคม 2565 นางสาวมัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ อำเภอกោះสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายณัฏฐ์ เจริญวรรณ รอง ผวจ.สุท. นางโรจนภรณ์ บุญศิริ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด นายอำเภอ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลฯ โดยได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว เยี่ยมชม นิทรรศการ การป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว ร่วมปล่อยแตนเบียนเพื่อป้องกันศัตรูมะพร้าว มอบชีวภัณฑ์ พันธุ์พืช และปัจจัยการผลิตของกรมวิชาการเกษตร (แหงแดง ฟ้าทะลายโจร ัญชัน และพันธุ์ผัก) และได้พบปะเกษตรกร ประชาชนที่มาร่วมงาน จากนั้นได้เดินทางไปยังด่านตรวจพืชท่าอากาศยานกោះสมุย พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและให้นโยบายในการดำเนินงาน



ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้าน สู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงระยะที่ 2 ให้กับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดในกลุ่มจังหวัด



11 มกราคม 2565 นางโรจนภรณ์ บุญศิริ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงระยะที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom ถ่ายทอดไปยังสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ การรายงานผลการขับเคลื่อนโครงการฯ และพิจารณาแนวทางการสร้างเครือข่ายทีมเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ โดยมีกลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร เป็นฝ่ายเลขานุการฯ



โครงการนำร่องแปลงต้นแบบการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมโรคพืช ในทุเรียน เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร

11 มกราคม 2565 นางศรีเวียง มีพริ้ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมฝึกอบรม "การใช้ชีวภัณฑ์ให้ผลดีเรื่องแสงสีนริศมีควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน เพื่อให้เกษตรกรผลิตได้เอง" ตามโครงการนำร่องแปลงต้นแบบการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมโรคพืชในทุเรียน เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรเรื่องเทคโนโลยีการใช้สารชีวภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมการใช้และผลิตให้ผลดีเรื่องแสงลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิตพืช โดยมีนายทองกษิต สุวรรณวิหก ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 7 กล่าวเปิดอบรม, ดร.สุรียพร บัวอวาง นักวิชาการโรคพืชชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรียน หมู่ 9 ตำบลบนพิงตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช



ชี้แจงทิศทางการพัฒนาและขยายเครือข่าย ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี

12 มกราคม 2565 ในการลงพื้นที่ติดตามงานโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3 ของนายสุชาติกัน ต่างวริยะกุล รองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ การยางแห่งประเทศไทย โดยมี นายญาณกิตติ ฮารุดิน ผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชี้แจงทิศทางการพัฒนาและขยายเครือข่ายตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มคา อ.เมือง จ.ชุมพร การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร



ประชุมการดำเนินการโครงการขับเคลื่อน BCG Model ด้านการเกษตรระดับจังหวัด



12 มกราคม 2565 นางโรจนภรณ์ บุญศิริ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินการโครงการขับเคลื่อน BCG Model ด้านการเกษตรระดับจังหวัด โดยมีนายชัยพร บุ๊กกิติ เกษตรจังหวัด นายอิทธิพล ขวาทไทย ประมงจังหวัด นายเดชา จิตรภักดิ์ ปศุสัตว์จังหวัด นายจำเริญ นาคคง พอ.สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ Zoom Meeting จากห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานเกษตรอำเภอเกาะสมุย โดยมีกลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร เป็นฝ่ายเลขานุการฯ มีประเด็นสำคัญเพื่อรับทราบคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเกษตรมูลค่าสูง และ BCG Model จังหวัด และคณะทำงานขับเคลื่อนเกษตรมูลค่าสูง และ BCG Model จังหวัด (ด้านพืช ด้านประมง ด้านปศุสัตว์) รายงานการดำเนินงานที่ผ่านมา/รายงานผลการดำเนินงาน พิจารณาแผนการดำเนินงาน และปัญหาการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่เกาะสมุย

พิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

14 มกราคม 2565 นางโรจนภรณ์ บุญศิริ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ณ ไร่พ่อเฒ่า (Young Smart Farmer) หมู่ที่ 7 ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายวิสูตร อินทรกำเนิด นายอำเภอพุนพิน เป็นประธาน จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี/สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมให้เกษตรกรเข้าฐานเรียนรู้ต่างๆ ทั้งหน่วยงานราชการ และ YSF เช่น ฐานเรียนรู้เรื่องการผลิตผักตามมาตรฐานอินทรีย์, การผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง, เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร, การบริหารจัดการน้ำ และการทำบัญชีฟาร์ม เป็นต้น ทั้งนี้ การจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลในการผลิตทางการเกษตร เกษตรกรได้รับบริการทางการเกษตรอย่างรวดเร็วทั่วถึงและครบถ้วน



โครงการพัฒนาเกษตรกรยั่งยืน 2565 ของกลุ่มเกษตรยั่งยืน ณ ศูนย์เรียนรู้ไร่พิมล



17 มกราคม 2565 นางโรจนภรณ์ บุญศิริ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายภูมิวิทย์ชาติรักษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ เข้าร่วมทำแผนปฏิบัติการกิจกรรมรวมกลุ่มและสร้างเครือข่าย ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรยั่งยืน 2565 โดยมีสมาชิกกลุ่มเกษตรยั่งยืนเข้าร่วมทำแผน จำนวน 15 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้ไร่พิมล เลขที่ 28 หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำรอบ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC)



24 มกราคม 2565 นางโรจนกรณ์ บุญศิริ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี รองประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC จังหวัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ครั้งที่ 1/2565 โดยถ่ายทอดสดสัญญาณจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านระบบ Application Zoom มายังสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา สมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน มีประเด็นเพื่อทราบ/พิจารณาการเชื่อมโยง ศพท. กับ ศูนย์ AIC, การนำ Innovation catalog มาใช้ประโยชน์กับเกษตรกร, ความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานคัดเลือกรางวัล AIC Award, ความก้าวหน้าการดำเนินงานระบบฐานข้อมูล AIC Innovation catalog และการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะเรื่อง เข้าร่วมในคณะทำงาน AIC Award

การพัฒนาเกษตรมูลค่าสูง และ BCG Model จังหวัดสุราษฎร์ธานี

25 มกราคม 2565 นายศักดิ์ดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเกษตรมูลค่าสูง และ BCG Model จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนางโรจนกรณ์ บุญศิริ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมการประชุมผ่านระบบ Application Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ซึ่งมีประเด็นสำคัญในการประชุม ดังนี้

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเกษตรมูลค่าสูง และ BCG Model จังหวัด และคณะทำงานขับเคลื่อนเกษตรมูลค่าสูง และ BCG Model จังหวัด (ด้านพืช ด้านปศุสัตว์ และด้านประมง)
2. การจัดทำข้อมูล BCG Model จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านพืช (ปาล์มน้ำมัน) ด้านปศุสัตว์ (สุกร) และด้านประมง (ปูขาว)



ติดตามงานโครงการแหล่งน้ำโบราณนอกเขตชลประทาน ปี 2565

25 มกราคม 2565 นางสุภาภรณ์ ขุนทอง พร้อมด้วยนายทวีศักดิ์ หงษ์รักษา และนายเจษฎา โพธิ์เพชร ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 1 สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ตำบลทุ่งรัง ตำบลปาร่อน ตำบลช้างขวา ตำบลช้างซ้าย และตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามและควบคุมงานโครงการแหล่งน้ำโบราณนอกเขตชลประทาน เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนและแล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินมีแผนดำเนินงานโครงการแหล่งน้ำโบราณนอกเขตชลประทานในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป้าหมาย 350 บ่อ เพื่อ บรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำในพื้นที่ทำการเกษตรในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ได้มีแหล่งน้ำใช้ในการทำเกษตรอย่างเพียงพอ

สำรวจตรวจสอบและเก็บข้อมูลแปลงเพาะเลี้ยงหอยทะเล ในเขตพื้นที่อนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ



25 มกราคม 2565 นายอิทธิพล ขวาทไทย ประมงจังหวัด มอบหมายให้ นางสาววรรณพร เสวกจันทร์ และ นางสาวปวิณนุช จันทรมณี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงอำเภอกาญจนดิษฐ์ ดำเนินการสำรวจตรวจสอบและเก็บข้อมูลแปลงเพาะเลี้ยงหอยทะเล ในเขตพื้นที่อนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน (ประเภทหอยทะเล) บริเวณอ่าวบางอูน ต.พลาหยาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 19 แปลง



กษ.สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ร่วมประชุมการตรวจราชการและขับเคลื่อนงานฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3/2565



27 มกราคม 2565 นางโรจนภรณ์ บุญศิริ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมการตรวจราชการและการขับเคลื่อนงานของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3/2565 ผ่านโปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด โดยมีนายอรุณชัย พุทธเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 5 เป็นประธาน มีประเด็นสำคัญเพื่อทราบ/พิจารณา ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ของการจัดประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัด
2. สำนักตรวจราชการ แจงข้อมูลสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัด ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน กุเรียน ยางพารา สุก รพช. เนื้อ ใตเนื้อ กุ้งขาวแวนนา ไม กุ้งกุลาดำ และปลานิล และข้อมูลสินค้าในการขับเคลื่อน BCG Model ของจังหวัด ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน สุก และปูขาว



3. การติดตามความก้าวหน้าผลการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ตามรายสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัด และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจฯ ให้มีการเพิ่มข้อมูลในการจัดทำรายงานครั้งต่อไป ดังนี้
 - 3.1 ด้านพืช (ปาล์มน้ำมัน กุเรียน และยางพารา) : การลดต้นทุน การใช้ปุ๋ย การป้องกันโรค และการใช้ชีวภัณฑ์
 - 3.2 ด้านปศุสัตว์ (สุกร รพช. เนื้อ และใตเนื้อ) : การขาดแคลนฟอแมพันส์ การป้องกันโรคระบาด การรวมกลุ่มและช่องทางของแหล่งทุน (แปลงใหญ่/กองทุนของกระทรวงฯ)
 - 3.3 ด้านประมง (กุ้งขาวแวนนาไม กุ้งกุลาดำ และปลานิล) : การจัดทำมาตรฐานตามคู่มือ และการป้องกันโรคระบาด



พค.สุราษฎร์ธานี จัดประชุมหารือหมอดินอาสา เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่าย และวางแผนการจัดงาน "วันหมอดินอาสา"

31 มกราคม 2565 นายจำเริญ นาคคง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมกับคณะกรรมการหมอดินอาสา จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำโดยนายคณิต สมวงศ์ หมอดินจังหวัด และหมอดินอำเภอต่างๆ ณ ห้องประชุมของสถานีฯ เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายหมอดินอาสา การบริหารกองทุนสวัสดิการหมอดิน และวางแผนการจัดงาน "วันหมอดินอาสา กรมพัฒนาที่ดิน" วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อเป็นการใช้ชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจและสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายหมอดินอาสา ของกรมพัฒนาที่ดิน



ขอเชิญเที่ยวงาน วันหมอดินอาสา
10 กุมภาพันธ์ 2565
ณ สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

ทางในงานมีกิจกรรม

- ▶ จำหน่ายสินค้าพืชผักปลอดภัย
- ▶ พิธีรณรงค์วิชาการด้านการพัฒนาที่ดิน
- ▶ เสนอวิชาการการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์

ที่ร่วมงาน
รักถิ่นหมักชีวิตรัก
และสร้าง พศ. **ฟรี**



ประชุมหารือการบริหารจัดการปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

10 มกราคม 2565 คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการปาล์มน้ำมันอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาโครงสร้างราคาการตรวจสอบการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นำโดยนายสันทพนธ์ สุขศรีเมือง ประธานและเลขานุการคณะกรรมการฯ นายวิทยา พานิชพงศ์ อนุกรรมการและกรรมการฯ เข้าพบนายวิชัญญ์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัด นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัด และนางโรจนภรณ์ บุญศิริ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องศรีสุราษฎร์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 เพื่อหารือข้อราชการ



จากนั้นเวลา 09.00 น. คณะอนุกรรมการฯ ร่วมประชุมหารือให้ข้อเสนอแนะต่อประเด็นการบริหารจัดการปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 โดยมีนายวิทยา พานิชพงศ์ อนุกรรมการและกรรมการฯ เป็นประธาน มีประเด็นสำคัญเพื่อรับทราบและพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาคุณภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน ตลอดจนแนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การส่งเสริมรวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) ในพืชปาล์ม เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด การปรับโครงสร้างราคาผลปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มให้มีมาตรฐานและเป็นธรรม ตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการทำความผิดที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทาน การพัฒนามาตรฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และความต้องการในการขอรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการตลอดจนข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการปาล์มน้ำมันอย่างเป็นระบบ

ประชุมระดมความคิดเห็นระดับภาค โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บท และขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่

12 มกราคม 2565 นางโรจนภรณ์ บุญศิริ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด มอบหมายให้นางสาวนัตติมา อังรัตนกร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมระดมความคิดเห็นระดับภาค โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทและขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ ผ่านระบบ Zoom เพื่อระดมความคิดเห็นต่อ "ร่างแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ ในช่วงปี พ.ศ. 2565 - 2575 และร่างประเด็นการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษใน ระยะเร่งด่วน ปี 2565 และในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566- 2570) รวมทั้งข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนา" ทั้งนี้ น.ส.นัตติมา อังรัตนกร ได้เสนอแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาด้านการเกษตรต่อที่ประชุม ทั้งด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน และรวมถึงการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม



กษ.สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย ปศุสัตว์จังหวัด เกษตรจังหวัด ร่วมกิจกรรม “จับน้ำชา หารือแนวทางแก้ไขปัญหาสินค้าราคาแพง”

17 มกราคม 2565 นางโรจนภรณ์ บุญศิริ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด พร้อมด้วยนายเดชา จิตรภรณ์ ปศุสัตว์จังหวัด และนายชัยพร บุ๊กกิติ เกษตรจังหวัด ร่วมหารือในกิจกรรม “จับน้ำชา หารือแนวทางแก้ไขปัญหาสินค้าราคาแพง” โครงการขับเคลื่อนการสื่อสารภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมโครงการขับเคลื่อนการสื่อสารภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมวายุภักดิ์ สำนักงานคลังจังหวัด ศาลากลางจังหวัด (ตึกเก่า) ชั้น 1 โดยมี นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน มีวัตถุประสงค์เพื่อวางมาตรการช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในพื้นที่จังหวัด และมีประเด็นสำคัญในการหารือสถานการณ์โรคระบาดในสุกร พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ การแก้ไขปัญหาลูกหมู ราคาแพง ช่วยประชาชน/ผู้บริโภค การช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร และ ช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อ/แหล่งทุน สถานการณ์ราคาสินค้าเกษตร สินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่

แนวทางการสื่อสารสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน และเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนซักถาม และตอบข้อซักถาม ทั้งนี้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำโดยนายวิชชุภย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้จัดกิจกรรม ตลาดนัดชุมชน ลดค่าครองชีพ แก้ไขปัญหาสินค้าราคาแพง ณ ลานจอดรถหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2565 ไปจนกว่าราคาสินค้ากลับสู่ภาวะปกติ โดยมีตลาดเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมกิจกรรมด้วย



พวจ.สุราษฎร์ธานี นำทีมลงพื้นที่ตรวจสอบสต็อกห้องเย็นเก็บเนื้อสุกรชำแหละเพื่าระวังหวั่นผู้ประกอบการกักตุนสินค้า

21 มกราคม 2565 นายวิชชุภย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วย นางโรจนภรณ์ บุญศิริ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด นายเดชา จิตรภรณ์ ปศุสัตว์จังหวัด พาณิษฐ์จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจสต็อกเนื้อสุกรชำแหละในห้องเย็น และแผนการจำหน่ายของผู้ประกอบการ ณ ห้างแมคโค สาขาสุราษฎร์ธานี และเบทาโกร ซ็อบ สาขาสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี



จังหวัดสุราษฎร์ธานี สนง.กษ.จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาปาล์มน้ำมัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปสู่ Oil Palm City ครั้งที่ 1/2565



25 มกราคม 2565 นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปสู่ Oil Palm City ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนางโรจนภรณ์ บุญศิริ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด คณะกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมการประชุมผ่านระบบ Application Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ในประเด็นสถานการณ์การผลิตสินค้าปาล์มน้ำมัน มาตรการ/แนวทาง การเพิ่มจำนวน การขึ้นทะเบียนลานตาก การมอบอำนาจให้พื้นที่ในการตรวจสอบ ดูแล กำกับตามประกาศ ของกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการกำหนดชนิดและคุณภาพวัตถุดิบในการผลิต ของโรงงาน การประชาสัมพันธ์เลือกซื้อพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ปริมาณการใช้พลังงาน ไบโอดีเซล ความก้าวหน้าผลการขับเคลื่อนและพัฒนาปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปสู่ Oil Palm City ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แนวทางการตรวจติดตาม เยี่ยมเยียน โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม และลานตากในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ข้อมูลราคาสินค้าเกษตรประจำเดือน มกราคม 2564 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อสินค้า	หน่วย	ธ.ค.64	ม.ค.65	ร้อยละ(+/-)
ยางพารา				
ยางพาราแผ่นดิบ ชั้น 3	บาท/กิโลกรัม	52.70	53.19	0.93
ยางพาราแผ่นดิบคละ	บาท/กิโลกรัม	50.70	51.19	0.97
ยางพาราก้อน	บาท/กิโลกรัม	24.24	25.04	3.30
เศษยางพารา (ขี้ยาง)	บาท/กิโลกรัม	22.24	23.04	3.60
น้ำยางพาราสดคละ	บาท/กิโลกรัม	46.94	48.84	4.05
ปาล์มน้ำมัน				
ผลปาล์มน้ำมันทะลาย นน. 15 กก. ขึ้นไป	บาท/กิโลกรัม	8.960	10.410	16.18
มะพร้าว				
มะพร้าวผลแห้ง ขนาดใหญ่	บาท/ร้อยผล	1,291.67	1,098.13	-14.98
มะพร้าวผลแห้งคละ	บาท/ร้อยผล	937.50	815.00	-13.07

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 สุราษฎร์ธานี

เตือนภัยเกษตรกร



เฝ้าระวัง
หนอนปลอกเล็กในปาล์มน้ำมัน

การแพร่กระจายและการระบาด

- ▶ หนอนปลอกเล็กอาศัยแรงลมพัดพาหนอนปลอกเล็กซึ่งชอบสาวใยปล่อยตัวห้อยลงมา แกว่งไกวไปตามลม จากต้นหนึ่งไปสู่ต้นอื่นๆ
- ▶ ปัจจุบันสภาพอากาศเปลี่ยนไปพบหนอนปลอกเล็กในสวนปาล์มน้ำมันแทบทั้งปี ลำตัวสีน้ำตาลไหม้ หัวสีดำ ขนาดความยาวประมาณ 0.8-1 มม. สร้างปลอกห่อหุ้มตัวเอง ส่วนหัวของตัวหนอนจะโผล่ออกมาทางช่องเปิดส่วนฐานปลอก ปลายปลอกเรียวยาวแหลมมีรูเปิดไว้ เพื่อให้หนอนขับถ่ายมูลออกมา

ศัตรูธรรมชาติ : พมศัตรูธรรมชาติ 1 ชนิด ได้แก่ แตนเบียนดักแด้ *Brachymwria sp.* (Hymenoptera: Chalcididae)

แนวทางแก้ไข/ป้องกัน/การกำจัด

1. ปล่อยให้มีพืชหรือวัชพืชต้นเล็กที่ออกดอกมีน้ำหวานต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อเป็นอาหารของแตนเบียน
2. เมื่อเริ่มทำลายเพียงเล็กน้อย ควรตัดทางใบที่หนอนปลอกเล็กกำลังกินลงมาเผาทำลาย
3. ระวังฝัดเป็นจำนวนมาก ให้ใช้กับดักแสงไฟเพื่อล่อเพศผู้มาทำลาย โดยให้หลอดไฟอยู่เหนือจากพืชน้ำที่ผสมน้ำยาล้างจาน สูงไม่เกิน 30 ซม.
4. หากจำเป็นต้องใช้สารเคมี **ต้นเล็กอายุน้อย 3-5 ปี** สามารถฉีดพ่นด้วยไซพอร์เมทรินหรือคาร์บาริลสลับกับเชื้อแบคทีเรีย Bt อัตราส่วนตามคำแนะนำ **ต้นสูงอายุมาก** สามารถเจาะลำต้นใช้สารกำจัดแมลงประเภทดูดซึม เช่น อิมิดาโคลพริด อีมาเมกตินเบนโซเอต ฯลฯ ต้นละ 30-50 มิลลิลิตร/ต้น โดยเจาะด้วยสว่าน 2 รู ตรงกันข้าม ทำมุมเอียงลง 45 องศา ลึกจากพืชน้ำต้น 10-15 เซนติเมตร แล้วอุดปากรูด้วยดินเหนียวหรือดินน้ำมัน

คณะทำงานประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

☎ : suratg@suratthani.go.th 📘 : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี / เฟซ FB : PRเกษตร สุราษฎร์ธานี

🌐 : <https://www.opsmoac.go.th/suratthani-home>





MOAC Application Center



เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและเผยแพร่ **Mobile Application** ของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำหรับเกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป โดยเปิดให้เกษตรกร สามารถขอรับบริการ และค้นหาความรู้ด้านการเกษตรผ่านอุปกรณ์ Smart Device

Download Application **FREE**



Android

คำค้นหา : MOAC, App เกษตร
Version : Android 4.0.3 หรือสูงกว่า



ios

คำค้นหา : MOAC, App เกษตร
Version : iOS 8.0 หรือสูงกว่า



QR Code Reader



สอบถามเพิ่มเติมโทร

MOAC 1170
CALL CENTER



สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทร. 0 7728 2953



ตลาดเกษตรกร จ.สุร ร่วมกิจกรรม ตลาดนัดชุมชน

สินค้าราคาถูกค่าครองชีพให้แก่ประชาชน

พบกันทุกวันศุกร์ของสัปดาห์

ตั้งแต่เวลา 06.30 เป็นต้นไป

ไปจนกว่าราคาสินค้ากลับสู่ภาวะปกติ

**พจว.สุร
ขยาย
เวลา**

ณ ลานจอดรถหน้าศาลากลาง จ.สุราษฎร์ธานี



ร่วมจัดกิจกรรมโดย

เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด เกษตรจังหวัด ประมงจังหวัด
สภาเกษตรกรจังหวัด พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด
ประชาสัมพันธ์จังหวัด และภาคีเครือข่าย



จัดทำโดย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

